

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี การศึกษา วาไรตี้ เกษตร

อสังหาริมทรัพย์ > กทม. ชานนคร อวกาศ สหกรณ์บันเทิง สตรี ไร่-สวน สวนสัตว์ วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ พระเครื่อง คุณภาพชีวิต ครอบครัครอบม

กระทรวงเกษตรฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ๒๕๖๗ ตั้ง 16 หน่วยปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ บรรเทาความเดือดร้อนปชช.

แชร์ แชร์ โพสต์

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๓:๑๓ น. สยามรัฐออนไลน์ เกษตร



วันที่ 29 ก.พ.67 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 โดยมี นายโชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วม ณ โรงเก็บเครื่องบิน 7 สนามบินนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์



โดยภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความ เป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นประธานได้ตรวจแถวชุดปฏิบัติการฝนหลวง 9 ชุด และคล้องพวงมาลัยให้กับเครื่องบิน ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้านักบิน จำนวน 9 ชุด พร้อมกล่าวให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน พร้อมทำพิธีปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการไปประจำการแต่ละหน่วยทั่วประเทศ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วยที่จะออกปฏิบัติการฝนหลวงในปี

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:38 Site Value: 82,531 PRValue (x3) 247,593

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวง 2567 ตั้ง 16 หน่วยปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศบรรเทาความ...



ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า จากสถานการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพ ภูมิอากาศใน ประเทศไทยต่อภาคการเกษตรในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปัญหาการเกิดพายุลูกเห็บใน พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่มีค่าเกินเกณฑ์ มาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 จัด ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน 10 หน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ โดยได้น้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวง พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มา เป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหากล้วยพิบัติดังกล่าว



สำหรับในปี 2567 นี้ กระทรวงเกษตรฯ มีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ ของประเทศ ป้องกัน การเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM2.5) ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยกรมฝนหลวงฯ มีแผนในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 16 หน่วย โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำ 5 ภูมิภาค จำนวน 7 ศูนย์ และได้ปรับแผนในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในเดือนมีนาคม และเมษายน 2567 จำนวน 7 หน่วย โดยใช้อากาศยานรวมทั้งสิ้น 30 ลำ ได้แก่ อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบิน เกษตร จำนวน 24 ลำ อากาศยานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ จำนวน 6 ลำ ในการตั้งหน่วย

สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้ 1. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง - หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดแพร่ 3. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง - หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดกาญจนบุรี 4. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดอุดรธานี 5. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดนครราชสีมา

6. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก - หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี 7. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ - หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งฐานเติมสารฝนหลวง จำนวน 4 แห่ง ที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดระยอง อีกทั้งตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมฝนหลวงฯ ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วยเหลือพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้เพื่อบรรเทาป้องกันการเกิดไฟป่า ปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ

ในส่วนพื้นที่ภาคเหนือ ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และยังคงติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปวางแผนในการปฏิบัติการฝนหลวงอีกด้วย โดย แผนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำของประเทศไทย เพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวงเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

'ธรรมนัส'เคาะเก็บค่านำเข้าสินค้าประมงมี.ค.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลิกฟื้นประมงไทยสู่การเป็นเจ้าสมุทรในทศวรรษ” ที่จัดขึ้นในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ว่าวันที่ 7 มี.ค. 2567 คณะกรรมการแก้ปัญหาราคาสินค้าภาคการประมงตกต่ำจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าภาคการประมง รวมถึงมาตรการการเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าเพื่อการประมง ตามกฎหมายสามารถเก็บได้ที่อัตรา 20 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.)

“หลังคณะกรรมการ เคาะอัตราค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าประมงจะเร่งดำเนินการออกเป็นกฎกระทรวง เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อบังคับใช้ทันทีภายในปีนี้ ซึ่งการเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าประมง ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ รับทราบและเห็นด้วยในเบื้องต้นแล้ว”

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่ ขณะนี้อชีพประมงถือว่าเป็นอาชีพเสี่ยงสูงที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดไว้สำหรับการพิจารณาความเสี่ยงในการปล่อยกู้ การแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (อัยยู) ส่งผลให้ประมงไทยขาดสภาพคล่องเพราะเข้าถึงแหล่งทุนลำบาก สุดท้ายต้องเลิกทำอาชีพประมงเพราะทำแล้วไม่คุ้มทุน ล้มหายตายจากไปประมาณ 30% จากเดิมมีเรือประมง 12,000 ลำ ขณะนี้เหลือเพียง 7,500 ลำเท่านั้น

เมื่อประมงกลายเป็นอาชีพเสี่ยง จึงอยากขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือฟื้นฟูโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องชาวประมง โดยช่วยเหลือดอกเบี้ยประมาณ 4% จากโครงการในเฟสก่อนหน้า มีวงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท รัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ย 3% แต่รัฐบาลล้มไปว่า ชาวประมงต้องจ่ายดอกเบี้ยในบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อีกประมาณ 2% กว่าๆ มันไปต่อลำบาก

รมว.เกษตรฯเยี่ยม ติดตามสถานการณ์ สินค้าเกษตรส่งออก ในประเทศเยอรมนี

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และคณะ เยี่ยมชมและติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและอาหารไทย ที่ร้านค้า Vinh-Loi ซึ่งเป็นร้านค้าของผู้ประกอบการจำหน่ายและนำเข้าสินค้าเกษตรไทยรายใหญ่ ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และมีการนำเข้าสินค้าผักผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง รวมทั้งสินค้าอาหารและเครื่องอุปโภคของไทย อาทิ ข้าวและผลิตภัณฑ์ กะทิ โดยมี Mr. Chieu Duc Truong, CEO Vinh-Loi ต้อนรับ

ในการเยี่ยมชมดังกล่าว รมว.เกษตรฯ ได้รับทราบข้อมูลจากผู้นำเข้าว่าสินค้าผักผลไม้สดและแช่แข็ง ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากผู้บริโภคท้องถิ่น เนื่องจากมีความพอใจในรสชาติและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง สินค้าผักสดและผลไม้สดที่นำเข้าจากไทยและได้รับความนิยม ได้แก่ กะเพรา โหระพา มะพร้าวหอม มะม่วงน้ำดอกไม้ เงาะ ลำไย มังคุด และยังมีความต้องการสินค้าของไทยอีกจำนวนมาก อาทิ ส้มโอ สายพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และมะพร้าว ลิ้นจี่ และทุเรียน

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบหมายให้อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผลักดันสินค้าเกษตรไทยและขยายตลาดให้มากขึ้นทั้งในสหภาพยุโรปและเยอรมนี พร้อมแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ส่งออกและเกษตรกรไทย

'ธรรมนัส' ถกผู้ประกอบการ พัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรม

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ ผอ.สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์ เปิดโอกาสให้ นาย Tobias Fausch ประธาน German Agribusiness Alliance (GAA) และ น.ส.Mursal Noorzai ผู้แทนบริษัท BayWa AG เข้าร่วมหารือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน ภายในงาน Global Forum for Food and Agriculture ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า Messe Berlin โดยฝ่ายเยอรมนี นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการวิเคราะห์พื้นที่ด้วยระบบดาวเทียม โดยสามารถปรับใช้ได้กับเกษตรรายย่อยที่มีพื้นที่ขนาด 3 ไร่ขึ้นไป

นอกจากนี้ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรอย่างแม่นยำจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการลดต้นทุน ยกกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ นาย Tobias Fausch แจ้งให้ทราบว่า GAA มีความประสงค์ที่จะนำผู้ประกอบการเยอรมนี เดินทางไปยังประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงาน Agritechnica ในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อแสดงเทคโนโลยีต่อผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจต่อไป

ไชยา'ผลักดันส่งออกสินค้าฮาลาล

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจโรงงานแปรรูปโกฮาลาล ต.สตย อ.ท่าชะงะ จ.ชุมพร เพื่อรับฟังปัญหาและหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงงานแปรรูปโกฮาลาลที่ได้รับมาตรฐานสากล และมีศักยภาพในการส่งออก ให้สามารถรับซื้อโคเนื้อของเกษตรกรส่งขายตลาดต่างประเทศ โดยนายไชยา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะปศุสัตว์ ซึ่งการที่มีเอกชนมาสัมปทาน ดำเนินการโรงงานแปรรูปโกฮาลาล บนพื้นที่ของกระทรวงเกษตรฯ ปรับปรุงโรงงานให้มีมาตรฐานสากล มีศักยภาพการส่งออกสินค้าปศุสัตว์

ไปต่างประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เป็นการจุดประกายให้นักธุรกิจรายอื่น สนใจทำการตลาดสินค้าฮาลาลส่งออก เนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง โดยพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงงาน ให้สามารถรับซื้อสินค้าของเกษตรกรไปแปรรูปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และต่างประเทศ จากนั้นนายไชยา ได้ลงพื้นที่บริษัทท่าเรือประจวบ จำกัด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเรือ เตรียมความพร้อมส่งออกโคมีชีวิต 2,000 ตัว ไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานสากล มีความพร้อมรองรับจำนวน

โคมีชีวิตด้วยพื้นที่กว้างขนาด 670 ไร่ รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าเกษตรทางเรือไปประเทศคู่ค้า สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียงได้จากการเชื่อมระบบขนส่งต่อเนื่องสู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าสู่ประเทศเมียนมา และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ (BIMSTEC) รวมถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมุ่งหวังขยายตลาดสินค้าเกษตรไปต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีกำไรจากการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ส่งออก และกลไกตลาดกลับสู่วงจรปกติ ช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตยิ่งขึ้น



ผลักดัน : นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจโรงงานแปรรูปโกฮาลาล ต.สตย อ.ท่าชะงะ จ.ชุมพร เพื่อรับฟังปัญหาและหารือแนวทางขับเคลื่อนการส่งออกโคเนื้อจากโรงงานที่มีมาตรฐานสากล ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดที่มีกำลังซื้อสูง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร



วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ

คอลัมน์ > กทม. ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์ บ้านทั้ง สตรี วัยใส-นิวเจน ทองเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา

"ไชยา" ลั่นโครงการโคบาลชายแดนใต้ ถ้าลุยต่อ ต้องเข้าเงื่อนไขกรมปศุสัตว์

Share Tweet

© 29 กุมภาพันธ์ 2567 17:50 น. สยามรัฐออนไลน์ เกษตร



วันที่ 29 ก.พ.67 ที่กรมปศุสัตว์ นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการโคบาลชายแดนใต้ว่า ในเฟสแรกที่มีน้ำร่อง 3,000 ตัว จะขอไปดูก่อนว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ หากจะมีการทำต่อ ได้ปรึกษากับอธิบดีกรมปศุสัตว์แล้วว่า ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์วางไว้ เราจะไม่นับสนุนให้โครงการนี้เดินหน้าต่อ เพราะกรมปศุสัตว์อาจจะเป็นแพรับบาบได้ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ด้านวิชาการ และสุขภาพสัตว์ แต่การกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ไม่ใช่หน้าที่เรา แต่วันนี้กลายเป็นเราต้องมารับภาระต่างๆ ทั้งหมด

ส่วนประเด็นที่จะให้เงินเกษตรกรเพื่อไปหาซื้อพันธุ์โคเอง ก็ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่ง ที่จะเสนอกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จะต้องให้อิสระกับเกษตรกรมากขึ้น ต้องโปร่งใส เพราะคนที่รับผิดชอบคือเกษตรกร แม้กระทั่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับเลี้ยงโคทั้งหลาย เราไม่ต้องการให้เป็นภาระกับเกษตรกร เพียงแต่กรมปศุสัตว์จะเป็นผู้วางกรอบจะต้องทำแบบไหน

“หากโครงการนี้ จะเดินต่อ เราได้ทำการบ้านไว้แล้วว่า จะต้องทำตามกรอบที่กรมปศุสัตว์วางไว้ เช่น จะต้องอยู่ในศูนย์กลางกันของกรมปศุสัตว์ที่สามารถกำกับดูแลในเรื่องสุขภาพสัตว์ได้ แต่ขณะนี้ต้องไปดูเฟสแรก 3,000 ตัว มีการแก้ไขอย่างไร เกษตรกรพอใจหรือไม่ เพราะบางจังหวัดยังมีปัญหาอยู่ อาทิ จ.สตูล ที่มีการส่งมอบก่อน แต่เกษตรกรยังไม่ได้มีการคัดเลือก” รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

'อนุชา' ผนึกกำลังพันธมิตร ผุดโครงการ'ยุวเกษตรกรฯของแผ่นดิน'

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวไว้ ตามที่ได้ขับเคลื่อนแนวคิด “เงินบาทแรกของแผ่นดิน” คือ เงินจากน้ำ (ภาคประมง) เงินจากดิน (สวนไร่นา) และเงินจากหญ้า (ภาคปศุสัตว์) ซึ่งถือว่ามีความสำคัญ เพราะเกษตรกรเป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ ที่จะสามารถเพิ่มตัวเลข GDP ให้เติบโตขึ้นได้ จึงต้องการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้างสินค้าเกษตรมีมูลค่าสูง มุ่งเน้นการทำเกษตรปลอดภัย นำไปสู่ความเชื่อมั่น และเพิ่มรายได้ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงขณะนี้ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ Agri Map เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการทำเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพดินและน้ำในแต่ละพื้นที่ กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยน โดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการทำเกษตรแบบเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว เพราะการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นั้นทำได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนสูง สามารถพลิกชีวิตนำพาลูกหลานเกษตรกรไทยสู่ความร่ำรวย ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้

ดังนั้น ภาครัฐและสถาบันการศึกษา จำเป็นที่จะต้องร่วมมือกัน โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่มีส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสนใจด้าน การเกษตร เพื่อพัฒนาสู่การเป็น “ยุวเกษตรกร เงินบาทแรกของแผ่นดิน” ทำให้สามารถที่จะขับเคลื่อนให้หลุดพ้นความยากจนสู่เป้าหมายการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลกได้ด้วยการทำปศุสัตว์ ซึ่งการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นครัวของโลก

หรือแหล่งผลิตอาหารครบวงจรได้อย่างแท้จริง

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจังหวัดภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) มีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการเกษตรและสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรยุคใหม่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปศุสัตว์

“ผมเชื่อมั่นว่าหากเราทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญ ร่วมกันพัฒนาลูกหลานคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่กำลังที่สำคัญของประเทศ โดยการส่งเสริมความรู้ด้านปศุสัตว์ ให้สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง และเกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ให้ลูกหลานไทยก้าวขีดจำกัด หลุดจากวัฏจักรเดิมๆ ที่เรียนจบมาแล้วต้องไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แต่เราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศ พัฒนายกระดับลูกหลานไทยให้สามารถจับเงินล้านได้ด้วยการทำปศุสัตว์ โดยทุกหน่วยงานมีความพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม” นายอนุชา กล่าว



'ธนดล' รับเจ้าหน้าที่โคราชไร้สำนักทำลายป่าไม้ โยน 'ชัยวัฒน์' ถก 'กรมแผนที่ทหาร' หาข้อยุติ

'ที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัส' อ้างสิทธิในพื้นที่พิพาทเขาใหญ่ เป็นไปตามมติกรม. ปี 2527 ระบุมีประชาชนทำกินก่อนถูกตั้งรัง ยอมรับมีเจ้าหน้าที่ไม่มีสำนัก ทำลายป่าไม้ ยินดีคืนให้ แต่ให้อยู่ในเขตรม. พร้อมขอความเป็นธรรม โยน 'ชัยวัฒน์' ถก กรมแผนที่ทหาร หาข้อยุติ

29 กุมภาพันธ์ 2567 20:45 น. การเมือง



เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ นายธนดล สุวณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนา “จากทับลานถึงเขาใหญ่” ผืนป่าที่ถูกเฉือน” ว่าสาเหตุที่ส.ป.ก.นครราชสีมาได้เข้าไปปักหมุดแนวเขตในพื้นที่อุทยานฯ เนื่องจากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศพบว่า มีร่องรอยที่ชาวบ้านเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2517 เรื่อยมา ซึ่งในปี 2527 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่จำแนก เนื่องจากมีราษฎรเข้าไปทำกินในพื้นที่ดังกล่าว และให้ส.ป.ก. เข้าไปดูแล ต่อมาในปี 2531 คปก. ได้รับที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกร ก่อนจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาในปี 2534 ก่อนที่ในปี 2542 พบว่าประชาชนไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว สภาพป่าไม้เริ่มฟื้นฟูจนเป็นป่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ที่ต้องออกจากพื้นที่ เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ไม่ให้ทำกินและไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงจึงต้องออกจากพื้นที่ พร้อมแสดงใบสค. 1 ตั้งแต่ปี 2498

นายธนดล กล่าวว่า ตามระเบียบส.ป.ก. 2564 เมื่อพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการเข้าทำประโยชน์ ต่อเนื่อง ก็จะไม่สามารถจัดสรรที่ดินได้ แต่กลับพบว่า มีประชาชนให้ความร่วมมือกับข้าราชการส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา เข้าไปรังวัดในที่ดินซึ่งเป็นป่าโดยอ้างว่าเคยเข้าทำประโยชน์ ในการปลูกข้าวโพดและมัน เพื่อก่อส.ป.ก. ให้ รวม 59 แปลง ทั้งที่จัดสรรไม่ได้ ผิดระเบียบ เรื่องนี้ไม่ขอปฏิเสธ ขอยอมรับว่า เป็นเรื่องจริง แต่ตอนนี้รมว.เกษตรฯ สั่งให้เพิกถอนไปแล้ว 12 แปลง 9 ราย ไม่รวมกับที่นายชัยวัฒน์ไปเจอในเขตคงพญาเย็น ตนยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. นครราชสีมาไม่มีสำนึก เข้าไปจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวทำลายป่า สูญเสียทรัพยากร แต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. ทั่วประเทศจะเป็นคนชั่ว ต้องให้ความเป็นธรรม

ทั้งนี้ การอ้างว่าเป็นพื้นที่เขตส.ป.ก. เป็นการอ้างตามมติกรม. กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ติดหากกระทรวงทรัพยากรฯ กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ ต้องการเอาคืน สามารถเสนอต่อกรม.ได้เลย ทุกพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้ตนได้ปรึกษากับรมว.เกษตรฯ แล้ว และท่านก็เห็นด้วย ถ้าปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่าแล้ว และมีปัญหาข้อพิพาท ก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นเขตกันชนอะไรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนอกรม.ขอคืนได้เลย เพราะส.ป.ก. ไม่สามารถจัดสรรพื้นที่ป่าให้เกษตรกรได้อยู่แล้ว แต่มีบางพื้นที่ที่ส.ป.ก.ได้จัดสรรไปแล้ว เช่นบางคนเป็นเกษตรกร ในปี 2530 แต่ลูกหลานไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร ก็ไม่สามารถมารับมรดกที่ดินดังกล่าวได้ ก็อาศัยช่องว่างในการไปพูดคุยกับนายทุน โดยผ่านเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. หรือผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ วันนี้ต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกัน ไม่ได้ปิด ไม่ได้แอบ และจะจัดการขั้นเด็ดขาด

“ผมอยากขอร้องพี่ชัยวัฒน์ว่าที่พี่ไปติดใจประเด็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตส.ป.ก. หรืออุทยานฯ ตรงนี้เราไม่เถียง เพราะถือว่ากรมแผนที่ทหารที่ก่อตั้งมา 140 กว่าปี ได้ชี้ไปแล้ว ส่วนพี่ชัยวัฒน์ มีหลักฐานอื่นให้ไปคุยกับกรมแผนที่เอาเอง แต่กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ติด ถ้าพี่จะเอาที่คืน ให้กระทรวงทรัพย์ฯ เสนอเข้ากรม. เพื่อมีมติเอาคืนไปเลย และจะทำอย่างนี้ทั่วประเทศ” นายธนดล กล่าว

นายธนดล กล่าวอีกว่า รมว.เกษตรฯ ระบุว่า ผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิส.ป.ก. 4-01 แล้วไม่เข้าทำประโยชน์ แล้วขายต่อให้กับคนอื่นไป วันนี้ใช้เงินมีความสุขไป แต่จากนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงแรมบนที่ดินส.ป.ก. หากพบว่าทำผิดจะรื้อถอน และดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินด้วยเพราะถือว่าไม่ได้เข้าทำประโยชน์จริง เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปราบปรามนายทุน คนที่ไม่ใช่เกษตรกร ขอร้องทุกคนอย่ามองส.ป.ก.เป็นจำเลย เพราะไม่อย่างให้มีการแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท เพราะแจ้งง่าย แต่จะทำร้ายความรู้สึกกัน จึงขอให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการส.ป.ก. อะไรที่ไม่ดีก็ยินดีที่จะแก้ไข ตามแนวที่แก้ไขได้ กระทรวงเกษตรฯ จะบริหารงานอย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบได้

นายธนดล กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ล่าสุด เจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายจับเจ้าหน้าที่รังวัด 2 คนแล้ว.

อ.ต.ก.ลุยเปิด'ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง'

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 นายปณิธาน มีไชโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก. เตรียมเปิดให้บริการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) บริเวณพื้นที่ของ อ.ต.ก. ถนนกำแพงเพชร จตุจักร กรุงเทพฯ บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าทางเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้า ให้ลูกค้าทั้งชาว



ไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การตลาดนำการผลิต" ตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังให้ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) เป็นแหล่งจัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผ่านช่องทาง Offline และ Online เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

"มั่นใจว่า ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้เกษตรกร ทั้งด้านการตลาดสินค้าเกษตร อีกทั้งยังส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูง การส่งเสริมพัฒนาแบรนด์คุณภาพ พัฒนาระบบฐานที่ที่เหมาะสมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"

ไก่ดำสตูลสัตว์เศรษฐกิจใหม่

สตูล - นายฮาริม หมาคปุเต๊ะ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ไก่ดำ ต.ฉลุง จ.สตูล กล่าวว่า ตนเริ่มเลี้ยงไก่ดำแบบลองผิดลองถูกมา 2 ปี ทุกวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้ว สาเหตุที่เลี้ยงเพราะต้องการอนุรักษ์พันธุ์ไก่ดำดั้งเดิมไว้ เพราะในอดีตไก่ดำสตูลเป็นที่โด่งดังรู้จักกันไปทั่ว หากมาสตูลไม่ได้กินไก่ดำแสดงว่ามาไม่ถึงสตูล จึงเริ่มต้นเลี้ยงจากที่นำไก่ดำมาเลี้ยง 1 คู่ก่อน ตอนนี้ขยายพันธุ์และส่งมอบให้สมาชิกในกลุ่ม 10 คน คนละ 1 คู่ เพื่อนำไปเลี้ยงต่อที่บ้าน

“ไก่ดำที่เลี้ยงเป็นไก่ดำพันธุ์ดั้งเดิมของสตูล ถือเป็นพันธุ์ไก่ดำอินโดนีเซียที่ผสมกับไก่ป่า ทำให้ไก่มีความนุ่ม เนื้อนุ่ม เลี้ยงแบบธรรมชาติก็ไม่กลายพันธุ์ เนื่องจากไก่ดำจะไม่ผสมพันธุ์กับไก่พื้นเมืองตัวอื่นๆ ที่พิเศษคือ หนัง เนื้อเล็บ ลีน ตา กระดูกรวมทั้งเครื่องในอื่นๆ จะเป็นสีดำทั้งหมด ยกเว้นหัวใจที่ยังคงมีสีอำพลสมสีแดงให้เห็นอยู่อีก” นายฮาริมกล่าว

ขณะที่นายฮอดุด ชนะบัตจิต ประธานพลเมืองรักษ์สตูล กล่าวว่า ไก่ดำในอดีตเป็นเอกลักษณ์โคเค่นของ จ.สตูล หากพัฒนาให้มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายสามารถที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงตั้งชื่อขึ้นใหม่ว่า “ไก่ดำพญาบังสาสตูล”

โดยไก่ดำถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่นำเลี้ยง โดยไก่ดำจะตกที่ก.ละ 280 บาท แต่ตอนนี้ทางกลุ่มยังไม่เปิดจำหน่าย เพราะต้องการเพาะขยายพันธุ์ให้ได้มากกว่านี้อีกและเพียงพอกับความต้องการของตลาดได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้

เครือข่ายอนุรักษ์เขาใหญ่ ชง 5 ข้อปลูกให้ปกป้องป่า ช่วยฉลามน้ำตก รุกอุทยาน

‘ช่วยฉลาม’ ย้ำพื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ถูกบุกรุก อ้างกฎหมายกำหนด
แนวเขตระบุชัดเจน ไม่ใช่แนวกันชน เรียกร้องกรมแผนที่ทหาร
พูดความจริง พร้อมชี้แจงนายกฯ (อ่านต่อหน้า 14)

สปก.

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นาย
ช่วยฉลาม ลิมลีชิตอักษร ผู้อำนวยการสำนัก
อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะ
กรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา
ศึกษาเรื่องปัญหาเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทับซ้อน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ว่า ที่ผ่านมายืนยัน
ชัดเจนว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเส้นแบ่งเขต
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ผ่านมติทุกเรื่องมาแล้ว

ส่วนกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า
กรมแผนที่ทหารยืนยันพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนว
กันชน นายช่วยฉลามกล่าวว่า ไม่มีหรือควร
แนวกันชน พ.ร.ฎ.เป็นแบบไหนก็แบบนั้น จะมาบอก
ว่าตรงนั้นเป็นแนวกันชน ไม่ใช่

เมื่อถามย้ำว่า ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็น
พื้นที่ของกรมอุทยานฯ ใช่หรือไม่ นายช่วยฉลาม
กล่าวว่า ใช่ครับ ขอถามกลับว่า คำว่าแนวกันชน
เป็นแนวหลอกหรือเปล่า ยืนยันว่ากรมอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่มี พ.ร.ฎ. จะเอาช่องว่างนั้นเป็น
แนวกันชนไม่ได้ เรายืนยันด้วยหลักฐานที่เรา
มี และใช้ในชั้นศาลมา 30 ปีแล้ว การที่อ้างว่า
จะนำพื้นที่แนวกันชนนี้ไปให้ชาวบ้านปลูกป่านั้น
ไม่เกี่ยว ตรงนั้นเป็นแนวของอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ เป็นคนละเรื่องกัน ต้องเข้าใจว่าแนว
กันชนในมาตรา 18 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติทั่ว
ประเทศ เป็นเส้นสีฟ้า ไปได้เลย แนวกันชนห่าง
จากอุทยานแห่งชาติออกไป 3 กิโลเมตร ไม่ใช่
เอาช่องว่างของป่าหรือเอาเส้นแบ่งเขตมา

ระบุว่าไม่ได้อยู่ในอุทยานและเป็นแนวกันชน มัน
ไม่ได้ ยืนยัน 100% เป็นพื้นที่ของเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่”

เมื่อถามต่อว่า แสดงว่าการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐหรือวันแม่ป. เอามาใช้ไม่ได้
จริงใช่หรือไม่ นายช่วยฉลามกล่าวว่า วันแม่ป.ยัง
ไม่ได้ประกาศใช้ และคนที่อยู่ในคณะกรรมการ
วันแม่ป.ก็เป็นคนเดียวกันกับที่มาอ้าง และออก
เอกสารนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ส่วนจะเป็น
เอกสารที่ถูกต้องหรือไม่ค่อยมาว่ากัน

เมื่อถามว่า จะมีโอกาสเข้าชี้แจงกับนายก
รัฐมนตรีหรือไม่ นายช่วยฉลามกล่าวว่า ด้านนายกฯ
ให้โอกาสกรมอุทยานฯหรือเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจง
ก็พร้อมเข้าไปชี้แจงความชัดเจน ความแม่นยำ
ความถูกต้องต่อพี่น้องทั่วประเทศ มองว่ากรม
แผนที่ทหารต้องพูดความจริงทั้งหมด เอารายละเอียด
มามากๆ เรื่องจะจบง่าย แต่ถ้าเป็นแบบนี้
ไม่จบแน่นอน

เมื่อถามว่า การเรียกผู้ใหญ่ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาคุยกัน เป็น
เพราะความเข้าใจไม่ตรงกันใช่หรือไม่ นาย
ช่วยฉลามกล่าวว่า ผู้ใหญ่ฝั่งกระทรวงเกษตรต้อง
เข้าใจก่อนว่าพื้นที่ทับซ้อนหมายความว่าอย่างไร
แนวเขตป่าอนุรักษ์คืออะไร ไม่ใช่ขีดเส้นเข้า
มาในแนวป่าแล้วบอกว่าเป็นแนวกันชน เป็นป่า
ชุมชน หรือปลูกป่าร่วมกัน ซึ่งไม่ใช่ ไม่อย่างนั้น
คำพิพากษาศาลทุกคดีที่ตัดสินไปแล้ว แสดงว่า
กรมอุทยานฯผิด หรือแสดงว่าเจ้าหน้าที่รัฐและ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯถือว่ามีความผิด ใช่หรือไม่

เมื่อถามว่า แนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
คืออะไร นายช่วยฉลามกล่าวว่า “ทุกคนต้องพูด
ความจริง กรมแผนที่ทหารต้องมีความซื่อสัตย์

ในตัวเองก่อน ถ้ากระโดดไป กระโดดมา แบบ
นี้ถูกต้องหรือไม่ ผมก็เรียนการสำรวจพื้นที่ การ
ทำรังวัดแผนที่มา เป็นรุ่นแรกที่ทำสมุดจดการ
รังวัด (Field Book) และสมุดจดการรังวัดแบบ
ไฟล์ดิจิทัลในปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนเพียง
5 เซนติเมตร จะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นแนวของ
ส.ป.ก.ไม่ได้ ผมขอถามว่า หลักของ ส.ป.ก.มีหรือ
ไม่ เส้นของกรมพัฒนาที่ดินที่ระบุว่า การจำแนก
ที่ดินของ ส.ป.ก.มีหลักหมุดหรือไม่ ไม่ใช่เขียนใน
กระดาษแล้วมาบอกว่า ผมมีหมุด มีแผนที่ มี
ถนนรอบแนวเขต ที่ใช้ประมาณถึง 145 ล้าน
บาท ก็ขอให้สังคมใช้วิจารณญาณว่าของใครน่า
เชื่อถือที่สุด เจอกันที่ศาล”

ภายหลังชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ นาย
ช่วยฉลามให้สัมภาษณ์ว่า ในที่ประชุมกรมแผนที่
ทหารได้อธิบายที่มาของแผนที่ ซึ่งอ้างอิงจาก
สมุดจดรังวัด (field book) ของกรมอุทยานฯ
ซึ่งทางกรมอุทยานฯได้แย้งว่า การอ้างอิง
ลักษณะนี้ ต้องอิงจากหลักฐานเดิม ซึ่งปัจจุบัน
ไทยมี พ.ร.ฎ.ชัดเจน รวมถึงมีคณะกรรมการ
วันแม่ป. ส่งหลักฐานเพิ่มเติม โดยได้ทำหนังสือ
เตือน ส.ป.ก.ไปแล้ว ว่าให้พิจารณาแนวเขตที่
วางทับกับแนวเขตของอุทยาน และ ส.ป.ก.ได้
ตอบกลับไปชัดเจนว่าพื้นที่นั้นอยู่ในแนวเขต
อุทยานเขาใหญ่จริง หนังสือนี้ตอบกลับไปก่อน
ที่จะเกิดเรื่องขัดแย้งพื้นที่ทับซ้อนขึ้น ซึ่งเรื่องนี้
สามารถดำเนินการได้อย่างไร อาจด้วยอำนาจ
หรือมีอะไรที่มากกว่านั้น

วันนี้ต้องเดินหน้าสู้พร้อมกัน เพราะที่
ส.ป.ก.ที่ออกมาส่วนใหญ่ ผู้ครอบครองจะเป็น
ผู้มีอิทธิพล นักการเมือง นักลงทุน ไม่ใช่
เกษตรกรผู้ยากไร้หรือไม่มีที่ทำกินจริงๆ ที่น้อง
ประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินสบายใจได้ หาก ส.ป.ก.
ตั้งใจจะทำงานนี้ด้วยความถูกต้องและแม่นยำ
ต้องเอาคนที่เป็กลุ่มทุน กลุ่มที่ได้ไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ยึดกลับมาครับ ถ้า ส.ป.ก.มีความ
จริงใจต่อประเทศชาตินี้ เอาแบบนี้ดีกว่า

นายช่วยฉลามกล่าวว่า เชื่อว่าที่ดินบริเวณ
อุทยานเขาใหญ่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ แม้
กระทั่งผู้ใหญ่บ้านยังยืนยันว่าลูกบ้านได้ยื่นชื่อ
เพื่อขอโฉนด ส.ป.ก. แต่กลับไม่มีชื่อ ดังนั้นวันที่
1 มีนาคมนี้ จะไปดูว่าใครเป็นผู้ครอบครอง จะ
ได้เห็นว่าเป็นเกษตรกรและที่ตรงนั้นเป็นทำเล
ทองหรือไม่

“วันที่ 1 มีนาคมนี้ ได้ทำหนังสือเชิญหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องไปด้วย เช่น ป.ป.ช. ส.ป.ก.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปปป. รวมฝ่ายปกครองทั้งหมด และคณะอนุกรรมการของ กมอ.ชุดนี้ ลงพื้นที่จริง ไปดูกันว่าที่ ส.ป.ก.จัดแปลงนั้นอยู่ในเขตของกรมป่าไม้หรือเขตของกรมอุทยานฯ มีตรงไหนบ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้ชี้ชัดไปเลย ผมเชื่อมั่นในแนวเขตของอุทยานแห่งชาติอยู่แล้ว และเป็นแนวทางมาตลอด ซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ก็มีมติมาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เห็นชอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วด้วยซ้ำ แต่ไม่รู้สาเหตุการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร” นายชัยวัฒน์กล่าว

น.ส.พันชนะ วัฒนเสถียร นายกรัฐมนตรี ท้องเที่ยวเขาใหญ่ หนึ่งในเครือข่ายอนุรักษ์ 23 องค์กร รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่าได้เข้าพบ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ โดยยื่นหนังสือความห่วงใยกรณีข้อพิพาท จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก. ในเขตอุทยานเขาใหญ่ และปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณโดยรอบเขตอุทยานเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นมรดกโลกของอุทยานเขาใหญ่ รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

น.ส.พันชนะกล่าวว่า ในนาม 23 องค์กร เครือข่ายอนุรักษ์รอบอุทยานเขาใหญ่ จึงออกแถลงการณ์ ดังต่อไปนี้ 1.ภายหลังกรณีหมุดนิรนาม ส.ป.ก. ในเขตอุทยานเขาใหญ่ ยังมีพื้นที่อื่นๆ ในอุทยานลักษณะเดียวกันอีกหรือไม่ จึงขอความชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 2.การออกเอกสาร ส.ป.ก.ทั่วประเทศ เพื่อให้ทำกินกับเกษตรกรที่อยู่แนวกันชนป่า ระหว่าง 3 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กรม

อุทยานฯ กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. ควรเปิดเผยให้สังคมรับทราบ เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีบุกรุกทำลายป่า 3.การออกเอกสารสิทธิถือครองที่ทำกินของเกษตรกรทั่วประเทศ จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน ว่าเป็นผู้มีสิทธิจริงหรือไม่ รวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน ไม่ใช่ทำแบบเงิบๆ เช่นที่ผ่านมา 4.ต้องมีการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิถือครองที่ดินหรือรังวัดพื้นที่ จะต้องมีหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาสังคม จะต้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนมากกว่านี้ 5. 23 องค์กรเครือข่ายการอนุรักษ์ ขอเชิญชวนผู้ที่มีหัวใจรักป่าและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ออกมารวมกันแสดงพลังปกป้องป่า ช่วยกันตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นแค่ไฟไหม้ฟางเท่านั้น

ที่สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) จ.ยะลา นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีนายชัยวัฒน์เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร โดยประกาศไม่ยอมรับแผนที่ทหารว่า “ไม่เป็นไรครับ ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นคนไปเคลียร์ ตรงนี้ผมพยายามทำให้ดีที่สุดทุกอย่างให้ยึดมั่นตามกฎหมาย”

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร

หน้าแรก / ในประเทศ



'กรมการข้าว'ร่วม'รมต.เกษตรฯ'เปิดปฏิบัติการฝนหลวงปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 14.42 น.

"กรมการข้าว"ร่วม"รมต.เกษตรฯ"เปิดปฏิบัติการฝนหลวงปี 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 16 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายณัฐกริตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วม ณ โรงเก็บเครื่องบิน 7 สนามบินนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โดยภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความ เป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นประธานได้ตรวจแถวชุดปฏิบัติการฝนหลวง 9 ชุด และคล้องพวงมาลัยให้กับเครื่องบิน ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้านักบิน จำนวน 9 ชุด พร้อมกล่าวให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน พร้อมทำพิธีปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการไปประจำการแต่ละหน่วยทั่วประเทศ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วยที่จะออกปฏิบัติการฝนหลวงในปี

สำหรับในปี 2567 นี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมฝนหลวงฯ มีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่าง ๆ ของประเทศ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยกรมฝนหลวงฯ มีแผนในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 16 หน่วย โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำ 5 ภูมิภาค จำนวน 7 ศูนย์ และได้ปรับแผนในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในเดือนมีนาคม และเมษายน 2567 จำนวน 7 หน่วย โดยใช้อากาศยานรวมทั้งสิ้น 30 ลำ ได้แก่ อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 24 ลำ อากาศยานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ จำนวน 6 ลำ ในการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

- 006





บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:47 Site Value: 84,650 PRValue (x3) 253,950

หัวข้อข่าว: 'กรมการข้าว'ร่วม'รมต.เกษตรฯ'เปิดปฏิบัติการฝนหลวงปี 2567



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:47 Site Value: 84,650 PRValue (x3) 253,950

หัวข้อข่าว: 'กรมการข้าว'ร่วม'รมต.เกษตรฯ'เปิดปฏิบัติการฝนหลวงปี 2567



